



คอนซอร์เตียมปลิงปตท.ผมเคยเขียนถึง “ผีปาล์มอินโดฯ ยัง อลระวาด” มาแล้วทีหนึ่ง เมื่อสักก่อนกลางเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญก็คือ ผีดิบดูดเลือดตัวนี้ยังไม่ตาย และได้สร้างวีรกรรมมาอย่างโชกโชนทั้งคดีอื้อฉาวปาล์มอินโดฯ ตามมาโกงเรื่องด้านหินทิพย์ที่อินโดฯ ของเอ็นเนอริยี เวิร์ธ โกงแบงก์และผู้ถือหุ้นก็ไปเป็นหมื่นล้าน และก็ยังมาสร้างสตอรี่ “น้ำมันปาล์มทิพย์ GGC” บริษัทลูกของ PTTGC ที่ร่วมกันทุจริตจ่ายเงินให้น้ำมันปาล์มทิพย์ มูลค่าความเสียหายกว่า 2,100 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

TNITY ในมือ ‘ประเทศ’เป็นที่จนชวนให้สงสัย..!? เมื่อเห็นธุรกรรมที่แจ้ง ก.ล.ต. ในแบบรายงาน 246-2 ว่าด้วยการได้มาซึ่งหุ้น TNITY ของบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อเห็นธุรกรรมที่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในแบบรายงาน 246-2 ว่าด้วยการได้มาซึ่งหุ้นบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY ของบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ในวันที่ 27 พ.ย. 2567 จำนวน 9.99 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.6610% ที่ราคาหุ้นละ 5.20 บาท โดยทำรายการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ข่าวหุ้น)

CRC แจ้งเลิกกิจการ “บ.เซ็นทรัล ดิวตี้ฟรีช็อปส์” ต่อกระทรวงพาณิชย์ ยันไร้กระทบผลดำเนินงาน นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขาธิการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) ว่า บริษัท เซ็นทรัล ดิวตี้ ฟรี ช็อปส์ จำกัด (CDFS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เนื่องจากไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าแล้ว และจะดำเนินการให้มีการชำระบัญชีต่อไป ทั้งนี้ การเลิกกิจการของ CDFS ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่อยแต่อย่างใด(ข่าวหุ้น)

ชัดแล้ว! “นอท กองสลากพลัส” สูบปั๊กล็อต EE ก่อนใหญ่ 57.81% โดดขึ้นผู้ถือหุ้นเบอร์ 1 “นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ” เก็บหุ้น EE จำนวน 1.6 พันล้านหุ้น ส่งผลให้ถือหุ้น 57 % ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 1 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเข้าเงื่อนไขต้องทำ“Tender Offer”(ข่าวหุ้น)

ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้นกู้ “ภูเก็ตแพนดาซี” 6 รุ่น ใช้สิทธิประชุม 9 ธ.ค. นี้ ก.ล.ต.แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ “PHUKET206A-PHUKET208A-PHUKET20DA-PHUKET207A-PHUKET207B-PHUKET216A” ทั้ง 6 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมเพื่อศึกษาข้อมูล ชักถามการตัดสินใจลงมติ 9 ธ.ค. 67(ข่าวหุ้น)

พาราสาเวณี ประเด็นลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจาก แพทองธาร ชินวัตร ถูกโจมตีเรื่องไม่ชวนชายลงพื้นที่ไปดูแลแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ฉายภาพให้เห็นความแตกต่างของการที่นายกรัฐมนตรีหญิงลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดเชียงายและเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมา เป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามคือปลุกกระแสภาคานิยม หลังจากที่ถูกข่มขู่แล้วทำท่าว่าจะแบก ซึ่งสิ่งนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวด้วยท่าทีจริงจังไม่เคยละเลย พร้อมดูแลให้ทั่วถึง(ข่าวหุ้น)

หุ้นสหรัฐย่อตัว 3 ดัชนีลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดหุ้น สหรัฐย่อตัวจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนีทั้งสามลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี นักลงทุนจับตามองข้อมูลการจ้างงาน “เปิดหน้าทำพิธีกรรม” กันเลยทีเดียวสำหรับการออกมา ใต้กลับของ MONO ของ MONOมาตการกำกับซื้อขายระดับ 1 ไปตั้งแต่วันที่ 27พ.ย. -17 ธ.ค. 67 (กรุงเทพธุรกิจ)

‘แอดวานซ์เทค’ และรัฐเร่ง 4 นโยบายช่วย เทคโนโลยีไทย รับมือ นโยบายทรัมป์ 2.0 “แอดวานซ์เทค” และรัฐบาลเร่ง 4 นโยบายช่วย “เทคโนโลยีไทย” ไทยรับมือนโยบายกีดกันการค้ายุคทรัมป์ 2.0 เร่งยกระดับผลิตภัณฑ์ ใช้นโยบายภาษี โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ AI ชูสินค้านวัตกรรมคุณภาพยกระดับไทยสู่ Industrial 4.0 ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(กรุงเทพธุรกิจ)

‘ไทยลงทุน ‘ลาว’ ชะลอตัว เติบโต 3 วิฤฤติเงินกับ-น้ำมัน-เงินเพื่อ’ สภาธุรกิจไทย-ลาว ยอมรับลงทุนไทยในลาวชะลอตัว ไทยลงทุนหวังเศรษฐกิจลาว หลังเจอ 3 วิฤฤติ “เงินกับอ่อนค่า-ราคาน้ำมันพุ่ง-เงินเพื่อสูง” ส่งผลแบงก์ไทยเข้มปล่อยยักลงทุนลาว (กรุงเทพธุรกิจ)

“ปิดคอยน์” ทะลุ 1 แสนเหรียญ รับข่าวทรัมป์ เสนอชื่อ “พอล แอดกินส์” นั่งประธานก.ล.ต. สหรัฐฯ “ปิดคอยน์” พุ่งทะลุ 100,000 เหรียญสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รับข่าว “ทรัมป์” เสนอชื่อ “พอล แอดกินส์” นั่งประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ คนใหม่(ข่าวหุ้น)

รู้จัก IVF ผู้ให้บริการรักษา “ผู้มีบุตรยาก” จ่อเทรต “mai” 11 ธ.ค. นี้ หุ่นน้องใหม่ไอพีโอ IVF ผู้ให้บริการรักษา “ผู้มีบุตรยาก” แบบครบวงจร ชูจุดแข็งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ที่ทันสมัย ผันวงกับทีมแพทย์เชี่ยวชาญสูง เตรียมเทรตตลาด (mai) 11 ธ.ค.67(ข่าวหุ้น)

เงินเพื่อกับภาวะกับดักสภาพคล่อง กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้กำหนดสถานะเงินเพื่ออย่างเป็นทางการ และข้อมูลล่าสุดยืนยันออกมาแล้วว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับภาวะกับดักสภาพคล่องเนื่องจากเงินเพื่อขยายตัวในอัตราต่ำต่อไป (ข่าวหุ้น)

“กรุงศรี” มองบวก “โพลี” ไหลเข้า แนะสอย 10 หุ้นเป่าลงทุน “บล.กรุงศรี” มองบวก “พินดีโพลี” ทอยโหลเข้า พร้อมแนะนำลงทุน 10 หุ้นที่คาดว่าจะได้รับปัจจัยบวก KBANK, SCB, GULF, GPSC, AEONTS, JMT, CPALL, CPAXT, BJC, ADVANC(ข่าวหุ้น)

KTB ร่วมงาน “ปรับ พื้น คินสุข เมืองล้านนา” ช่วยประชาชน-SME พื้นฟูหลังน้ำท่วม KTB ร่วมงาน “ปรับ พื้น คินสุข เมืองล้านนา” พร้อมจัดเต็มมาตรการช่วยประชาชน-SME พลิกฟื้นหลังน้ำท่วม เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ รวมถึงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่ได้รับ ความเสียหายจากน้ำท่วม(ข่าวหุ้น)

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้ วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคิงส์ฟอร์ดในทางใด ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด